

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Ngô Văn Dũng tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2024 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Ngày 04/4/2024, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (sau đây viết tắt là Ban QLDA), Giám đốc Ban QLDA Ngô Văn Dũng chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2024 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; tham dự cuộc họp có Phó Giám đốc Trần Trung Tín; Lãnh đạo các phòng CMNV Ban QLDA và Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Sau khi nghe Trưởng phòng KH-ĐT trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2024 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp và ý kiến phát biểu của Phó Giám đốc Trần Trung Tín, Giám đốc Ban QLDA kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung:

Trước hết, Giám đốc Ban QLDA chia sẻ với những khó khăn của viên chức, người lao động của Ban QLDA trong thời gian qua. Mặc dù, khuyết các vị trí Lãnh đạo Ban QLDA nhưng các phòng CMNV của Ban cũng đã chủ động xử lý một số nội dung công việc liên quan thuộc thẩm quyền, duy trì công việc hoạt động của cơ quan. Năm 2024, nhiệm vụ của Ban QLDA là hết sức nặng nề với số vốn được cấp có thẩm quyền giao là 2.314.764 triệu đồng; tuy nhiên, tính đến ngày 31/3/2024, lũy kế giá trị giải ngân chỉ được 84.073 triệu đồng (trong tháng 3/2024 không giải ngân), đạt 3,6% tổng kế hoạch vốn giao, chậm 262.773 triệu đồng so với đăng ký theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh (tương ứng giải ngân 346.846 triệu đồng, đạt 16%), nếu chỉ tính kế hoạch vốn đã được nhập Tabmis thì đạt 6,7% kế hoạch vốn; công tác GPMB của tất cả các dự án đều đình trệ, chậm so với kế hoạch đề ra do 02 nguyên nhân chính là khuyết Lãnh đạo Ban để thực hiện các thủ tục liên quan của Chủ đầu tư trong công tác bồi thường GPMB và vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, giá đất thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư; công tác thi công xây dựng các công trình đều chậm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có 02 nguyên nhân chính là vướng mặt bằng để triển khai thi công và không thực hiện được thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành đối với phần khối lượng đã hoàn thành; công tác bồi thường GPMB của Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi không đảm bảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh (yêu cầu phải bàn giao 100% mặt bằng cho Ban Quản lý dự án 2 trước ngày 31/3/2024, tuy nhiên chỉ đạt 98,67%); công

tác triển khai thủ tục đầu tư các dự án được giao nhiệm vụ từ đầu năm đều dừng thực hiện do không có sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban; tư tưởng, tâm lý của viên chức, người lao động còn hoang mang, lo lắng, sợ sai, sợ trách nhiệm nên chưa tập trung được vào công việc.

Vì vậy, trong thời gian đến, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Giám đốc Ban QLDA yêu cầu toàn thể viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm tập trung vào công việc, nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật liên quan để thực thi nhiệm vụ đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra sai sót; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của các dự án theo tình hình thực tế hiện nay đảm bảo khả thi trong thực hiện; kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban các khó khăn, vướng mắc để xem xét chỉ đạo.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao của các phòng CMVN, Giám đốc Ban QLDA chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như sau:

1. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, yêu cầu thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh việc phát ngôn bừa bãi, gây hoang mang lo lắng, mất đoàn kết trong nội bộ cũng như tạo dư luận xấu ra bên ngoài. Việc thanh toán khối lượng hoàn thành phải đúng quy định, chặt chẽ, đúng khối lượng thực tế, đảm bảo chất lượng, không để thất thoát; tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách tiền lương, nâng cao thu nhập cho viên chức, người lao động nếu có nguồn kinh phí.

2. Giao Văn phòng Ban chủ trì, phối hợp cùng phòng Tài chính - Kế toán nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Ban QLDA phân cấp, phân quyền và uỷ quyền xử lý một số nội dung công việc cũng như công tác tài chính cho Phó Giám đốc Ban.

3. Giao phòng Tài chính - Kế toán khẩn trương tham mưu đăng ký chữ ký số, đăng ký chủ tài khoản thứ nhất và uỷ quyền cho Phó Giám đốc Trần Trung Tín một số nội dung thuộc thẩm quyền người ký chữ ký thứ nhất để kịp thời xử lý các công việc liên quan của công tác tài chính, chuyển kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các địa phương để chi trả cho người dân theo quy định.

4. Về công tác cán bộ, thống nhất Phó Giám đốc Trần Trung Tín thôi kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Ban; giao Văn phòng Ban tham mưu trình Lãnh đạo Ban quyết định giao Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Hải Triều phụ trách Văn phòng Ban và xử lý văn bản đến của Ban cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh văn phòng.

5. Đối với công tác giải ngân và tiến độ thực hiện các dự án: Giao Trưởng các phòng Quản lý dự án khẩn trương báo cáo chi tiết tình hình, tiến độ thực hiện của dự án theo quy định của Hợp đồng, khả năng giải ngân của các dự án do phòng quản lý điều hành, các nội dung tồn tại vướng mắc và kiến nghị hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc gửi về phòng KH-ĐT để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban họp chuyên đề xem xét, giải quyết; chủ động, tích cực tham mưu, nâng cao vai trò trách nhiệm để kịp thời tham mưu đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; lập lại tiến độ và kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án theo tình hình thực tế để kịp thời theo dõi và đôn đốc; tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương và đơn vị thực hiện công tác bồi thường GPMB để giải quyết các tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của các dự án.

6. Đối với công tác kiểm toán, quyết toán hoàn thành các dự án, công tác thu hồi nợ tạm ứng quá hạn, thu hồi nộp ngân sách nhà nước sau thanh tra, kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành: Giao phòng TC-KT tổng hợp báo cáo chi tiết từng dự án cụ thể, các khó khăn vướng mắc để Lãnh đạo Ban xem xét chỉ đạo xử lý.

7. Trên cơ sở báo cáo của các phòng QLDA, giao phòng KH-ĐT rà soát và tổng hợp báo cáo để Lãnh đạo Ban xem xét, từng bước tháo gỡ và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trong trường hợp vượt thẩm quyền.

8. Giao phòng KH-ĐT phối hợp Văn phòng Ban tham mưu phân công tạm thời nhiệm vụ theo dõi, quản lý điều hành dự án của các Lãnh đạo Ban để kịp thời quản lý điều hành, xử lý các hồ sơ liên quan, xác nhận hồ sơ khối lượng xây lắp hoàn thành của các dự án nhằm giải ngân kế hoạch vốn được bố trí cho dự án, đảm bảo các công việc được thông suốt, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

9. Đối với một số dự án cụ thể:

- Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi: Giao các phòng: QLDA1, QLDA2 QLDA4 khẩn trương đôn đốc, đẩy nhanh hoàn thành công tác di dời các công trình công cộng đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (*yêu cầu phải hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/4/2024 để đảm bảo tiến độ bàn giao 100% cho Ban QLDA 2*). Trường hợp Nhà thầu chậm trễ thì phải tham mưu xử lý theo các quy định của Hợp đồng.

- Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc: Giao phòng QLDA1 phối hợp với phòng KH-ĐT tham mưu báo cáo UBND tỉnh các tồn tại, vướng mắc dẫn đến khả năng không hoàn thành toàn bộ công trình trong năm 2024, kiến nghị các nội dung cần xem xét, xử lý để hoàn thành toàn bộ dự án.

- Dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc 1 - Bến Tam Thương): Giao phòng QLDA1 xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đảm bảo khởi công dự án trước 30/8/2024 và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2024 bố trí cho dự án.

- Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi: Giao phòng QLDA2 xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi công xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án.

Nay thông báo kết luận của Giám đốc Ban QLDA để các phòng, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Công đoàn cơ sở;
- Chi đoàn Thanh niên CS HCM;
- Các phòng CMNV Ban;
- Trang thông tin điện tử của Ban;
- Lưu: VT, KHĐT.

TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÒNG CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Hải Triều